

## 6.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ นำโดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จัดโครงการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Big Cleaning Day ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน “ จังหวัดสะอาด ” สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในรูปแบบพระราชรัฐ และสอดคล้องกับบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดูแลสถานที่ให้พร้อมสำหรับการให้บริการสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ



ข่าวสาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

หมายเลขโทรศัพท์ 054-542886, 054-625267 Fax : ต่อ110

แจ้งเหตุ เดือนสาธารณสุข 054-626199

<http://www.rongkat.go.th/>

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2567 e-mail : rongkat1@gmail.com

“ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง สืบสานวัฒนธรรม ”

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ  
ตามนโยบายการบริหารงานและแผนพัฒนาตำบลร่องกาศ

กิจกรรมเด่น...ประจำเดือน มีนาคม วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ นำโดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, น.ส.ธนธร สุขทรัพย์ นักพัฒนาชุมชน, ว่าที่ ร.ต.หญิงฉัตรทิพย์ ฉลอม นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อบต.ร่องกาศ ร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลในเขต ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่



## 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นายสมคิด ยอดสาร นายกองค้การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้มอบหมายสั่งการให้ เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณพื้นที่ตำบลร่องกาศในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างตามทางสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะ อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน



วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ นำโดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค้การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงฉัตรทิพย์ ฉลอม นวก.สาธารณสุข นำคณะทำงานจัดการขยะมูลฝอยของอบต.ร่องกาศ ร่วมพิธีป้กธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคราษยะ " MOI Waste Bank Week " จังหวัดแพร่ โดยมีนายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายศรีณัฐ มีทองคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 นายวิษณุ วิทวารวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเม่น และประชาชน ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่



## 6.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 - 22 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอันองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค้การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงฉัตรทิพย์ ฉลอม นวก.สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับ ส.อบต.ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ ต.ร่องกาศ หากประชาชนท่านใด ที่ไม่ได้นำสัตว์เลี้ยงของท่าน มารับการฉีดวัคซีนในวันและเวลาดังกล่าว สามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่าน มาติดต่อขอรับวัคซีน ได้ที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โดยนำภาชนะบรรจุน้ำแข็งมาติดต่อรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ได้ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.



## 4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วันที่ 1 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ นำโดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้มอบหมายให้ อ.มานิตย์ นันทวิเชียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ พร้อมด้วย นายวันชัย เดชธรรม หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายนคร สายยี่ต นายอำเภอสูงเม่น ประธานในการประชุม เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบวาระการปฏิบัติต่างๆ ของทางราชการพร้อมสรุปผลรายงานการดำเนินงานและปัญหาการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและรับฟังนโยบาย ข้อสั่งการจากทางราชการในการดำเนินงานประจำเดือน ณ ห้องประชุมอำเภอสูงเม่น ชั้น 2 อ.สูงเม่น จ.แพร่



## 5. นโยบายด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 นายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ และอัฐลักษณะประจำอำเภอสูงเม่น ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่



## 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ นำโดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ, พนักงานส่วนตำบล และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลร่องกาศ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น” ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จังหวัดแพร่ เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน (โครงการแพร่-กระจาย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะขององค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้นำผลิตภัณฑ์ ผ้าอู๊จากสิทธรมชาติ โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลร่องกาศ ไปร่วมจัดแสดงสินค้าชุมชนด้วย ณ หอประชุม อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่



### 3.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

วันที่ 1- 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาล 1-3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค้การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1.เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน
- 2.เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียน
- 3.เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน
- 4.เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ข้อเท็จจริงบางประการ ที่เกี่ยวกับเด็กที่ไม่อาจสามารถหาได้ด้วยวิธีการอื่นๆ



วันที่ 26 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ นำโดย นายสมคิด ยอดสาร นายกองค้การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มอบหมายให้ อ.มานิตย์ นันทวิเชียร รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ พร้อมกับคณะทำงานพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในระดับตำบลร่องกาศ เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กต้นแบบระดับตำบล ในงานเวทีสมัชชาเสริมพลังชุมชนคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่ ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่



วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนอนุบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค้การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายวิชาย มีศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียน ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมวันต่าง ๆ ของสถานศึกษา (โครงการมุ่งสู่วันแห่งความสำเร็จ) ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ให้นักเรียนเกิดความตั้งใจที่จะศึกษาต่อไปให้สำเร็จ ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ อบต.ร่องกาศ



วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายสมคิด ยอดสาร นายกองค้การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มอบหมายให้นายวันชัย เดชธรรม หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมประชุมกับคณะทำงานพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในระดับตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถช่วยเหลือคุ้มครองเด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กถูกระทำทารุณ เด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกปล่อยปละละเลย ถูกแสวงประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกระบวนการคุ้มครองเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ในการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

